



MASSACHUSETTS ACADEMY AT ST. CLEMENT PARISH
71 Warner St., Medford, MA. 02155
Email: info@vovinammassacademy.com



Kính thưa quý đồng hương,

Cố võ sư Sáng tổ Nguyễn Lộc sáng lập môn phái VoViNam Việt Võ Đạo vào năm 1938 để thức tỉnh ý thức dân tộc của người dân Việt Nam đang sống dưới ách đô hộ của người Pháp. Lấy môn võ và vật cổ truyền Việt Nam làm căn bản, đồng thời thái dụng tinh hoa của các môn võ khác trên thế giới, VSST Nguyễn Lộc với triết lý “Cương Nhu Phối Triển” đã hệ thống hóa đôn thể và thống nhất võ học Việt Nam thành một đường lối riêng biệt gọi là Võ Việt Nam, viết tắt là VoViNam.

Từ đó đến nay, môn phái VoViNam được phát triển mạnh mẽ, không những trong nước Việt mà còn bành trướng khắp năm châu. Những quốc gia lớn trên thế giới như Hoa Kỳ, Nga, Đức, Ý, Pháp đều có võ đường VoViNam do chính người bản xứ quản nhiệm. Năm 2011, môn võ VoViNam được chính thức chọn vào làm một trong những bộ môn thể thao trong đại hội SEA Games, đại hội Olympics của những quốc gia vùng Đông Nam Á. Riêng tại Hoa Kỳ, môn phái VoViNam có mặt khắp nơi trong những tiểu bang có đông người Việt Nam. Võ đường VVN đầu tiên tại Boston được thành lập vào năm 1981.

Với sự đồng ý và giúp đỡ nhiệt tình của Cha Phạm Quang Phong, linh mục chánh xứ giáo xứ Chân Phước AnRê Phú Yên, Somerville, Medford. Chúng tôi, xin nối gót thầy Sáng tổ và các bậc tiền nhân môn phái VVN, giới thiệu môn phái VoViNam đến với quý đồng hương tại giáo xứ Chân Phước AnRê Phú Yên với mục đích:

- Bảo tồn và phát huy một nét hay trong văn hóa Việt Nam, đó là võ thuật và võ đạo Việt Nam.
- Cổ động phong trào “Người Việt Học Võ Việt”.
- Đào tạo một thế hệ thanh thiếu niên nam nữ Việt Võ Đạo lành mạnh, giúp ích cho chính bản thân, gia đình và xã hội.
- Đóng góp một sinh hoạt hữu ích cho giáo xứ Chân Phước AnRê Phú Yên.
- Giúp quý phụ huynh giải quyết được vấn nạn hiện nay cho con em của quý vị là hao phí quá nhiều thời gian tuổi trẻ vào những trò chơi computer, video games hoặc những thú vui kém lành mạnh khác.

BAN ĐIỀU HÀNH VÀ GIẢNG HUẤN

VS Đặng Quang Nguyên

HLV Nguyễn Phước Kenny

Phụ tá HLV Nguyễn Trúc Andy

HLV Jimmy Le

Đại diện phụ huynh: Võ Vi và Anton Trương

ĐIỀU KIỆN NHẬP HỌC

Trên nguyên tắc công bằng và bình đẳng, chúng tôi thấu nhận tất cả các học viên nam nữ hội đủ các điều kiện sau đây:

- Từ 9 tuổi trở lên
- Thể xác và tinh thần bình thường không khuyết tật hoặc/và bệnh kinh niên. Theo pháp lý Hoa Kỳ hiện hành, chúng tôi không đủ tiêu chuẩn, bằng cấp để săn sóc những người khuyết tật và bệnh kinh niên.

Điều kiện và kỷ luật võ đường, môn phái được phổ biến và giải thích sau khi nhập học. Vì số huấn luyện viên và chỗ tập giới hạn, chúng tôi sẽ nhận học viên theo thứ tự ghi danh ưu tiên.

HỌC PHÍ

Chúng tôi sinh hoạt trên căn bản tự nguyện và vô vụ lợi. Ban huấn luyện không nhận lương bổng. Tuy nhiên để trang trải những lệ phí như điện, nước, vật dụng huấn luyện trang bị cho võ đường, và chi phí cho những buổi lễ môn phái, học phí được ấn định một cách tương trưng cho mỗi học viên là 100 USD/1 năm. Ngay khi nộp đơn xin nhập học, học viên cũng sẽ phải đóng thêm 50 USD để mua võ phục cho chính mình, và 30 USD cho một tâm tham tập té ngã.

THỜI GIAN THỬ NGHIỆM

Ba tháng đầu tiên sẽ là thời gian thử nghiệm cho các tân võ sinh. Sau đó các võ sinh nào quyết ý tiếp tục theo học VVN sẽ được huấn luyện và chuẩn bị để tuyên thệ nhập môn trong một buổi lễ Tuyên Thệ Nhập Môn trang trọng. Từ đó các võ sinh sẽ trở thành môn sinh chính thức của môn phái VoViNam Việt Võ Đạo.

Trong ba tháng thử nghiệm này, ban huấn luyện sẽ để tâm theo dõi sự học tập và kỷ luật của các võ sinh. Nếu chẳng may một võ sinh, vì lý do hạnh kiểm xấu, vi phạm kỷ luật võ đường và môn phái nhiều lần, bị cảnh cáo và hội thảo với phụ huynh vài lần mà vẫn không sửa đổi và hoàn thiện, chúng tôi có quyền từ chối không chấp nhận võ sinh đó trong võ đường. Tất cả là vì sự an toàn của võ đường và những ảnh hưởng trên sự tập luyện của các võ sinh khác.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC

Chúa Nhật mỗi tuần: **3:00pm – 6:00pm**

Ngoài ra các học viên có năng khiếu học võ, sẽ được tuyển lựa vào toán biểu diễn và được huấn luyện thêm chương trình đặc biệt sau giờ học chính thức nếu thời gian hội trường cho phép. Đồng thời sẽ được chỉ định học thêm một buổi trong tuần.

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với:

Trần Võ Vi: Email: vv02090@gmail.com

Cell: 781-353-1145

Anton Trương: Email: antontruong34@gmail.com

Cell: 857-222-9923



“BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI”